

Trang chủ > Văn hóa

Chương trình 'Ý Đảng lòng dân': Rạng rỡ 95 mùa xuân có Đảng

PV | 25/01/2025 08:30

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội, tối ngày 24/1 đã diễn ra chương trình "Ý Đảng lòng dân" do Hội nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.



Bài hát Đảng là cuộc sống của tôi (Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn) được biểu diễn bởi giọng ca Đông Hùng, Hợp xướng Ngân Hà Sao Khuê và các bạn thiếu nhi CLB Ngôi Sao Nhỏ.

Chương trình không chỉ đánh dấu kỷ niệm lịch sử 95 năm rực rỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là một dịp quan trọng để nhìn lại và tôn vinh những giá trị văn hóa, truyền thống, lòng trung thành với Đảng trong lòng mỗi người dân.

Hai phần của chương trình "Ý Đảng lòng dân" với phần 1 Niềm tin dâng Đảng và phần 2 Đất nước vươn mình, chính là lời khẳng định mạnh mẽ và tự hào về niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu.



"Đất nước vươn mình" - Sáng tác: Nguyễn Thành Trung, Biểu diễn: Đảng Dương.

Các ca khúc như Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng (Sáng tác: Phạm Tuyên), Đêm nghe hát đờ đưa nhớ Bác (Sáng tác: An Thuyên), Em là mầm non của Đảng (Sáng tác: Mộng Lân), Nắng có còn xuân (Sáng tác: Đức Trí), Việt Nam muôn màu (Sáng tác: Oplus) đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe với những giai điệu tinh tế, lời ca ý nghĩa và thông điệp tinh thần sôi nổi. Sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng như NSUT Hoàng Tùng, NSUT Đảng Dương, Đông Hùng, Bùi Lê Mật, Hoàng Hồng Ngọc, Khắc Hiếu, nhóm Oplus, nghệ sĩ Violin Hải Vân, nghệ sĩ Saxophone Trung Anh cùng với sự góp mặt của các em thiếu nhi CLB Ngôi sao nhỏ đã làm cho chương trình trở nên sống động và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

"Ý Đảng lòng dân" là chương trình được dàn dựng công phu, cùng với những tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại ca, múa được dàn dựng theo phong cách âm nhạc, ngôn ngữ nghệ thuật dân gian hiện đại. Chương trình đã để lại những cảm xúc thật sự lắng đọng, sâu sắc với những lời ca tự hào về dân tộc, về Đảng, về Bác Hồ kính yêu.

Chia sẻ Facebook

Chia sẻ Zalo

Ý Đảng lòng dân

Bài liên quan



Ý Đảng lòng dân - Mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Tỵ

Đọc tiếp

TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: Hiệu quả từ chính sách “Ý Đảng, lòng dân”

Phát động cuộc thi “Tin dụng chính sách xã hội - Ý đảng lòng dân”

Người có uy tín - cầu nối ý Đảng, lòng dân

Hoàn thành 5.000 nhà đại đoàn kết: Thành công từ ý Đảng, lòng dân

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm Văn hóa



Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội





Tổ chức lễ Thượng Tiều đón Tết ở Hoàng cung Huế





Du lịch Hà Nội năm 2025: Phân đấu đón hơn 30 triệu lượt khách





Quảng Trị: Gần 1.000 ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân Ất Ty 2025



Nổi bật



Để nhân dân đón Tết an toàn

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, đây cũng là thời điểm tình hình tội phạm diễn biến khó lường. Lực lượng Công an trong cả nước đang nỗ lực hết mình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm... bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.





Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Niềm tin và tình yêu

Với hành trình 30 năm của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, âm nhạc truyền thống mang đến cho anh niềm vui cuộc sống, lý tưởng hoạt động nghệ thuật, khiến anh phải dốc lòng, dồn tâm huyết để cống hiến không mệt mỏi.





Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm mẻ cá cơm

Những ngày cuối năm Giáp Thìn, ngư dân ở vùng biển Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trúng "lộc biển" với hàng trăm tấn cá cơm.





Tiền lương năm 2024: Tăng bình quân 4%, mức lương cao nhất 863 triệu đồng/tháng

Mức tiền lương bình quân năm 2024 tăng 4%, lao động có mức lương cao nhất là 863 triệu đồng/tháng. Một số địa phương có mức lương cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh.



dịp Tết là vấn đề rất được quan tâm.



Tin mới nhất

Tất bật cho ra lò những mẻ mật mía cuối năm

Tết Nguyên đán 2025 đã cận kề, vì vậy, người dân nấu mật mía ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang tất bật để cho ra lò những mẻ mật cuối cùng của năm.



Quảng Ninh: Ứng dụng chuyển đổi số tại Hội sách, báo Xuân Ất Tỵ

Điểm mới của Hội sách, báo Xuân tỉnh Quảng Ninh năm nay đó là ứng dụng chuyển đổi số, phối hợp xây dựng Thư viện báo Xuân trực tuyến giúp công chúng dễ dàng khám phá các ấn phẩm báo Xuân.





Cảnh sát Hà Nội mật phục bắt 2 tàu hút cát trái phép

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tạm giữ 6 đối tượng hút cát trái phép và 2 phương tiện thủy.



Kiên Giang: Khởi tố 6 đối tượng hút cát trái phép rồi nhả tang vào ruộng lúa



Mang Tết ấm đến với người nghèo

Với tinh thần "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chăm lo Tết cho người nghèo. Những phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới không chỉ giúp người có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện để đón Tết vui tươi, đầm ấm.



bệnh.



Tết an vui cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội vừa đón tin vui khi thành phố đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 890 hộ cận nghèo. Để chăm lo Tết cho những hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn TP Hà Nội đã tích cực vận động để có thêm nguồn lực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết an vui, đủ đầy.



Giải ngân vốn đầu tư công chưa như kỳ vọng

Bên cạnh một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, vẫn còn những bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.



Du lịch nông nghiệp: Tìm cách hút nhá



Thị trường Tết Ất Tỵ: Dồi dào nguồn cung

Tại TP Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Ất Tỵ tương đối dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.



phương và các nhà trường theo hướng xếp hạng theo tổng điểm/số học sinh tốt nghiệp THPT.



Xuân ấm trong những ngôi nhà mới

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bạc Liêu được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, xây dựng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.





Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội

Mùa lễ hội 2024 đánh dấu lần đầu tiên "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống" được triển khai. Những tiêu chí này đã góp phần xây dựng một môi trường lễ hội văn minh, lành mạnh. Song nhìn lại vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được chấn chỉnh.



Xem thêm

Tin đọc nhiều

1

Tổ chức lễ Thương Tiếu đón Tết ở Hoàng cung Huế

2

Quảng Trị: Gần 1.000 ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025

3

Sẵn sàng mùa lễ hội an toàn, văn minh

4

Tái hiện nhiều nghi lễ cung đình tại Hoàng thành Thăng Long

5

Khi người trẻ mê cố phục